
Ég andmæli áformum um álagningu veggjalda eins og þær koma fram í forsendum meiri hluta 
Umhverfis- og samgöngunefndar. Það er ljóst að þessi gjöld munu auka fátækt þeirra sem sækja 
vinnu á höfuðborgarsvæðinu en búa utan þess ásamt því að auka þrýsting fasteignamarkaðsins innan 
veggjaldarmarkana. Núþegar eru gjöld innheimt í vegamálum sem eru eyrnamerkt en renna ekki í 
vegamál.
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